

The background of the cover is a green-tinted photograph of a landscape. In the upper half, a mountain peak is visible, partially obscured by soft, white clouds. The lower half of the image shows a line of acacia trees with their characteristic flat-topped canopies. The overall color palette is dominated by various shades of green, from light and airy to deep forest greens.

เพื่อความสดใสแห่งชีวิต

โดย พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตภาโณ)

วัดบวรนิเวศวิหาร

๘/-



เพื่อความสดใสแห่งชีวิต

โดย พระโสมภณคณาภรณ์ (ระแบบ จิตภาโณ)
วัดบวรนิเวศวิหาร

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

พิมพ์จำหน่าย

เพื่อบำรุงการศึกษา

สถิติการพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑/๒๕๒๒	จำนวน	๕,๐๐๐	เล่ม
„ ๒/๒๕๒๔	„	๕,๐๐๐	„
„ ๓/๒๕๒๘	„	๕,๐๐๐	„
„ ๔/๒๕๓๑	„	๒,๐๐๐	„
„ ๕/๒๕๓๕	„	๒,๐๐๐	„

คำนำ

หนังสือเรื่อง “เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต” เล่มนี้
เป็นผลงานการเรียบเรียงของ พระโสภณคณาภรณ์
(ระแบบ จิตภาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ช่วย
เลขาธิการ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่าย
เผยแผ่ เดิมทีเคยมีผู้เรียบเรียงทำเป็นชิต เพื่อแจกแก่
นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ในหลักสูตรอบรมกรรมฐาน
ต่อมา เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้อ่าน
และบันทึกให้เก็บรักษาต้นฉบับไว้ เพื่อพิมพ์เผยแพร่
ต่อไป จากเวลานั้นเป็นต้นมา มีคนขอไปพิมพ์แจก
เป็นธรรมทาน ที่ระลึก อนุสรณ์ ในโอกาสต่างๆ มาก
ครั้ง ได้พิมพ์มาแล้วประมาณ ๑๗,๐๐๐ เล่ม แต่ยังมี
คนสอบถาม เพื่อนำไปศึกษาอยู่เสมอ แต่ไม่อาจจะแจก
ให้ได้เพราะหนังสือได้ขาดคราวลง

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พิจารณาเห็น

ว่า หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงจนด้วย
ถ้อยคำเรียบ ง่าย บรรจุข้อความสั้น ๆ ไม่ยากแก่การ
จะอ่านให้จบ และเมื่ออ่านจบแล้วก็ได้หลักปฏิบัติ อัน
เป็นพื้นฐานทางสมาธิ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิต
ของคน ผู้ต้องการหาความสงบให้แก่จิตใจ อย่างน้อย
ก็เพื่อให้จิตใจได้รับการพักผ่อน หากความสงบ เป็น
การบำรุงรักษาสุขภาพจิตให้ดีพอจะอยู่ในโลกอย่างมี
ความสุขได้ จึงได้ขออนุญาตผู้เรียบเรียง เพื่อพิมพ์
เผยแพร่ ด้วยการจำหน่ายในราคาพอสมควร เพื่อนำ
ดอกผลที่เกิดจากการจำหน่าย พิมพ์หนังสืออื่น ๆ
ต่อไป

สภาการศึกษามหาเมฆราชวิทยาลัย ขออนุโมทนา
ในกุศลเจตนาของ พระโสภณคณาภรณ์ ในการมอบ
หนังสือนี้ให้พิมพ์เผยแพร่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนี้คงอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อ่าน ได้มาก
พอสมควร ขอความเจริญจงบังเกิดในธรรม อันพระ

ก

ผู้มพระภาคทรงประกาศแล้ว จึงมีแก่ท่านผู้อ่านที่มี
อุปการคุณทุกท่าน เทอญ.

สภาการศึกษาามหามกุฏราชวิทยาลัย

เมษายน ๒๕๒๒

เพื่อความสดใสแห่งชีวิต

โดย พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

บางคนอาจจะสงสัยว่า การศึกษาและการปฏิบัติธรรมะนั้นมีประโยชน์อย่างไร ? ทำไมคนเราต้องเรียนและปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐาน และกรรมฐานนั้นหมายความว่าอย่างไร ? นักเรียนปฏิบัติไปแล้วจะได้รับผลอย่างไร ?

สำหรับปัญหาเหล่านี้ เราอาจแยกตอบได้เป็นหลายประเด็นดังนี้ คือ

๑. ในการเรียนการศึกษาธรรมะนั้น - บางคนอาจจะรู้สึกว่ามีคะแนนน้อยบ้าง ทำให้คนเรียนเป็นยายแก่งงแก่งบ้าง แต่ถ้าเราพิจารณาให้ชัดแล้วจะพบว่า **ธรรมะนั้นเป็นวิชาที่มีคะแนนมากที่สุด** เพราะว่าวิชาศีลธรรมคะแนนอาจจะน้อยในโรงเรียน แต่เราจะเห็นได้ว่า **คะแนน**

ศีลธรรมนั้น เราจะต้องได้รับอยู่ตลอดชีวิต แม้ว่าจะตาย
 ไปแล้ว ก็ยังมีคนตามให้ และ หัก วิชาศีลธรรมของเรา
 อยู่ ทั้งที่ปรากฏข่าว ยกย่อง และตำหนิ คนบางคน
 ผู้ทำความดีและความชั่ว ตามสมควรแก่การณื ถ้าเป็น
 คนที่ทำดีไว้มากพอ ตายไปแล้วจะมีอนุสาวรีย์ ที่คน
 รุ่นหลังสร้างขึ้นเพื่อเคารพสักการะบูชา และมักจะมี
 คนนำมากล่าวขวัญถึง ยกเป็นตัวอย่าง ให้อนุชนรุ่น
 หลังใ้ถือเป็นตัวอย่าง ฝ่ายคนที่ทำชั่ว เพราะไม่
 ศึกษาและปฏิบัติศีลธรรม จะได้รับผลตรงกันข้าม คือ
 มีคนตำหนิคำว่ ทั้ง ๆ ที่มีชีวิตอยู่ และตายไปแล้ว
 มักจะถูกยกตัวอย่างการกระทำของเขาว่า เป็นข้อควร
 ละเว้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า

“คะแนนวิชาศีลธรรมนั้น เป็นวิชาที่มีผู้ให้และหัก
 คะแนนตลอดชีวิต และคนทั่วไปมีสิทธิในการให้ และ
 หักคะแนนทางศีลธรรม ตลอดชีวิต จนถึงตายไป
 แล้ว”

๒. การที่เราต้องเรียนและปฏิบัติกรรมฐานนั้น

เพราะว่า **กรรมฐานนั้น** เป็นการปฏิบัติธรรมะระดับหนึ่ง เป็นสูตรแห่งการปฏิบัติทางจิต หรือฝึกจิต ในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า ในชีวิตของคนเรานั้น เมื่อเราแยกออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ แล้ว จะได้ ๒ ส่วนด้วยกัน คือ

ก. ร่างกาย หรือ รูป ร่างกายของคนเรานั้น จะพบว่ากว่าจะทำอะไรเป็น แม้แต่การเขียนหนังสือได้ นั่งพับเพียบได้ เดินอย่างมีมารยาทได้ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน การฝึกฝนนั้น บางคนอาจใช้เวลานาน บางคนอาจใช้เวลาสั้น แต่สรุปว่า ในส่วนของร่างกายนั้น ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนในทางที่ดีแล้ว ร่างกายของคนนั้นจะเป็นร่างกายที่ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร นอกจากนั้นอาจจะเกิดโทษเพราะการใช้ร่างกายไปในทางประทุษร้ายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้น การที่เรามีชีวิตอยู่ปกติสุขพอสมควร เป็นที่ยอมรับนับถือ ยกย่องของคนอื่นนั้น เพราะเราได้รับการฝึกมาทางกาย วาจาพอสมควรแล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมได้รับผลตรงกันข้าม กับที่ใดกล่าวมา

ข. **จิต หรือ ใจ** ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
 นั้น คนส่วนมากไม่ได้รับการฝึกฝนเท่าที่ควร คนจึง
 กลายเป็นคนใจน้อย ใจต่ำ โกรธง่าย มีความวิตกกังวล
 มาก กลัดกลุ้มในเรื่องที่ไม่น่าจะกลุ้มเป็นต้น โบราณ
 ท่านกล่าวว่า “**ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว**” ในเมื่อใจเป็น
 นาย แต่ตัวนายเองไม่ได้รับการฝึกฝนเท่าที่ควร กาย
 วาจาของคนก็ไม่อาจที่จะอยู่ในสภาพที่ดีได้ การฝึกจิต
 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเมื่อนายดีแล้ว ย่อม
 สามารถควบคุมการกระทำของบ่าวคือกาย ให้ดำเนิน
 ไปในทางที่ถูกที่ควร ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงวาง
 หลักในการฝึกกายไว้ด้วยศีล ๕ เป็นต้น และทรงวาง
 หลักในการฝึกจิตหรือใจไว้ด้วยข้อปฏิบัติที่เรียกว่า
 “**กรรมฐาน**” ทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่า

สัตว์โลกอันจิตย่อมนำไป การฝึกจิตเป็นความดี
 จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต
 (ที่ไม่ได้ฝึก) ย่อมลำบาก
 หวังเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน หวังรักษาจิตของ

คน เหมือนคนประคองบาตร เต็มด้วยน้ำมัน

จงตามรักษากิจของตน

ผู้มีปัญญาพึงรักษากิจ

บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามจิตใจจากอารมณ์
นั้น ๆ เป็นต้น

จากพระพุทธรูปที่กล่าวมานี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้
ให้เห็นว่า จิตมีความสำคัญอย่างไร มีความจำเป็นอย่างไร
ที่คนควรฝึกจิต และจิตที่ฝึกดีแล้วสามารถอำนาจ
ประโยชน์อะไรให้แก่คนผู้ฝึก **การที่จะฝึกจิต ซึ่งห้าม
ยาก ฝึกยาก มักไหลไปในอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนั้น**
จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องใช้หลักที่ทรงเรียกว่า
กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน

๓. กรรมฐานหมายความว่าอย่างไร? ถ้าจะแปล
แบบพ้องง่าย ๆ **กรรมฐานก็คือวิธีฝึกจิตของคนให้มีความ
สงบ สดุดในการฝึกจิต** แต่ความหมายของรูปศัพท์แล้ว
ท่านแปลว่า **การงานของจิต หรือการงานที่คนจะต้องทำ
ทางจิต** ท่านแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

ก. สมถกรรมฐาน แปลว่า **วิธีทำใจให้สงบ**

โดยการเอาจิตของเรา ไปหยุดไว้ที่อารมณ์ หรือ เรื่อง
 สิ่ง อันใดอันหนึ่ง แทนที่จะปล่อยให้จิตของเราวิ่ง
 พลุ่านไปในเรื่องต่าง ๆ จนกลายเป็นคนที่เรียกว่า จิต
 ฟุ้งซ่าน ในข้อทรงแสดงวิธีหรือสิ่งที่จะใช้เป็นที่เกาะ
 ของจิตไว้ถึง ๔๐ วิธีด้วยกัน ทั้งนี้เพราะ **คนเรามีพื้นฐาน**
ทางจิตแตกต่างกัน เขาทำนองที่ท่านเรียกว่า “**लग्नेอ**
ขอบलग्या” หรือ “**นानาจิตต์**” คนเราต่างจิตต่าง
 ใจกัน ในข้อทรงแบ่งพอใจของคนเป็น ๖ ประเภท
 ด้วยกัน เรียกว่า จริต คือ

๑. คนที่มีจิตโอ้อำภาคภูมิ รักใคร่ในความสวยงาม
 มักรักใคร่พอใจในสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงาม - รักความสะอาด
 ต้องการสิ่งให้เกิดความสุขแก่กายและใจของตน รัก
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรียกว่า “**राजजित**”

๒. คนมีจิตมักฉุนเฉียวโกรธเคืองง่าย ๆ สันดาน
 หนักไปในทางโทสะ ทำอะไรรวดเร็ว พุดจาโผงผาง
 ว่องไว ชอบก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น

เรียกว่า “โทสจริต”

๓. คนที่มีจิตมักหลงลืม สติไม่มั่นคง พุดจามัก
พลงพลาด ถูกบ้างผิดบ้าง ทำการงานไม่เรียบร้อย
เฉื่อยเฉย ขาดความกระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีระเบียบ
ในการทำงาน เรียกว่า “โมหจริต”

๔. คนที่มีความวิตกกังวลมาก คิดมาก ฟุ้งซ่าน
ขาดความมั่นใจในตัวเอง ตัดสินใจช้า มีความลังเล
เข้าใจเรื่องอะไรไม่ได้ตลอด มักคิดตรึกตรองไปโดย
ไม่ค่อยแน่ใจ เรียก “วิตกกจริต”

๕. คนที่เชื่อคนและเรื่องต่าง ๆ ง่าย ใครว่าอะไร
ก็เชื่อตามเขาไป ความเชื่อนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ หรือ
บัญญัติสำหรับพิจารณา ใครว่าบุญก็บุญ ใครว่าบาป
ก็บาปเป็นต้น เรียกว่า “สัทธาจริต”

๖. คนที่มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไว ได้ยินได้ฟัง
สิ่งใดมักจำได้ และเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตัวเอง มีไหวพริบ
ปฏิภาณในเรื่องต่าง ๆ เป็นคนทันคนเป็นต้น เรียกว่า

“พุทธจริต”

จริตทั้ง ๖ ประการนี้ เราอาจจะเรียกว่า พื้นฐาน
ของจิต นิสัย สันดานก็ได้ แต่ขอให้เข้าใจว่า โดย
ปกติแล้วจริตเหล่านี้ ย่อมมีแก่คนทุกคน ตามควรแก่
กาละ เทศะ อารมณฺ์ แต่ที่ท่านเรียกว่าใครเป็นจริต
อะไรนั้น หมายความว่า “**ใครมีการแสดงออกในทางใด
มากที่สุด ถือว่ามีจริตนั้น**”

เพื่อให้คนได้รับประโยชน์จากกรรมฐาน ตาม
สมควรแก่จริตของตน พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอารมณฺ์
หรือสิ่งที่ใช้เบ็ดเตล็ดเกาะของจิตไว้ถึง ๔๐ ประการ

บ. วิบัติส่นากรรมฐาน หมายถึงการใช้ปัญญา
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าใจตามความเป็นจริง จนเลิก
ความยึดถือ ความหลงรัก หลงชัง มัวเมาในสิ่งต่าง
ลงไปได้ในที่สุด สิ่งที่ทรงสอนให้นำมาใช้พิจารณานั้น
มีถึง ๗๓ อย่าง

แต่สำหรับในทันที เราจะพูดกันเพียงสมถกรรมฐาน
เพียงอย่างเดียว เพราะเป้าหมายในการสอนกรรมฐาน

แก่นักเรียน และชวนนักเรียนให้ทดลองปฏิบัติ นั้น มี
เพียง

๑. **ต้องการให้นักเรียนสามารถรวบรวมพลังจิต** ซึ่ง
ฟุ้งซ่านอยู่ เป็นพลังที่ศูนย์เปล่าและมีปริมาณมากกว่า
พลังจิตที่นำมาใช้ประจำวัน ให้นักเรียนนำเอาพลังจิต
ส่วนนั้น มาใช้ให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ เพราะพลังจิตนั้น เป็นกระแสเหมือนกระแสน้ำ
ธรรมดาที่ไหลเบา ย่อมมีพลังในการทำลาได้น้อย
สู้หาที่มีปริมาณน้อยกว่า แต่เขานำเข้ามาเข้าเครื่องสูบ
ส่งออกทางแบบไม่ได้ เพราะพลังนี้เป็นพลังรวม และ
มีแรงกัน จึงมีสมรรถนะในการทำลาสิ่งต่าง ๆ ได้
จิตคนทีรวบรวมได้จะมีลักษณะอย่างนั้น แต่จิตจะเกิด
พลังเข้มข้นได้ต้องอาศัยพลังของความตั้งใจจริง ความ
เพียรพยายาม เป็นแรงกัน

๒. **ต้องการให้นักเรียนอาศัยพลังจากข้อที่ ๑ นำมาใช้**
ควบคุมอารมณ์หรือจิตใจของตน ให้อยู่ในสิ่งที่ตนกำลัง
ทำอยู่ เช่นเรียนหนังสือ ฟังครูสอน ท่องตำรา ไม่

เชื่อว่าตัวนั่งในห้องเรียนแต่ใจลอยไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ช่วงความคิดและความรู้ ขาดเป็นห่วง ๆ ไม่เกิดผลสมบูรณ์ ในชั้นนี้ นักเรียนจะเห็นได้จากเพื่อนร่วมชั้น เวลาในห้องเรียนเท่ากัน ตำราเล่มเดียวกัน ครูสอนคนเดียวกัน แต่ทำไม? ทำไม? เพอร์เซ็นต์ที่นักเรียนสอบได้จึงต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อนแกละคือผลต่างของ **“จิตที่สงบและฟุ้งซ่านในขณะที่เรียนหนังสือของนักเรียนแต่ละคน”**

๓. **ต้องการให้นักเรียนสามารถหาความสงบให้แก่จิตใจ** เพราะกายและจิตนั้นทำงานมาตลอดวัน บางคราวกายพักผ่อนแล้ว แต่จิตไม่ได้พักผ่อน ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ เข้า ในที่สุดสุขภาพทางกายและจิตของคนก็จะเสีย ผลเสียแห่งสุขภาพกายนั้นไม่หนักนัก แต่สุขภาพจิตที่เสียนั้น อาจทำให้บุคคลผู้นั้นเสียคนไปในที่สุดก็ได้ คนที่รักตน จึงจำเป็นต้องระวังสุขภาพกายและจิตด้วยการพักผ่อน บำบัด รักษากายและจิตตามควรแก่เหตุ วิธีบริหาร บำบัด รักษาจิตนั้น ไม่มีอะไรที่จะ

ได้ผลเท่ากับการปฏิบัติธรรม หรือการทำกรรมฐาน เพราะช่วยให้จิตได้พักผ่อนและสงบได้ ตามสมควรแก่ผลที่เราได้ปฏิบัติ

๔. ต้องการให้นักเรียนใช้จิตที่ฝึกแล้วนั้นเอง ไปควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมทางกาย วาจาของตน ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจรรยา กฎหมาย ไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของความรักความโกรธเป็นต้น

๕. เพื่อให้นักเรียนใช้กรรมฐานนี้เป็นเครื่องรวบรวมพลังจิต นำมาใช้ในเวลาเรียนหนังสือ ดังกล่าวแล้วในข้อที่ ๑ เพื่อให้นักเรียน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความจำ ความเข้าใจการตัดสินใจ การโต้ตอบปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น

๖. เพื่อนักเรียนผู้ได้รับการฝึกฝนทางจิตมาแล้ว ไม่ต้องไปกังวล กลุ่ม ห้วนไหว คล้อยตาม เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ด้วยการทำจิตให้อยู่เหนือเหตุการณ์นั้น ๆ นอกจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรง

๑. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่า **รสแห่ง**

ธรรมะ รสแห่งความสงบ รสแห่งความเยือกเย็นใจ
แล้วจะพบด้วยตนเองว่า รสในโลกนั้นไม่มีรสอะไรที่
จะเปรียบรสแห่งธรรมะได้เลย

กรรมฐาน^๕ เป็นหลักการที่คนทุกศาสนานำไป
ปฏิบัติได้ คนที่ทำกรรมฐานในปัจจุบันจึงมีทั้งพุทธ
คริสต์ ฮินดู อิสลาม เพราะทางแห่งความดีนั้น ใคร
จะเดินไปย่อมประสบความดีเช่นเดียวกัน วิธี^๕นั้นอาจ
ต่างกัน แต่เป้าหมายที่คนจะบรรลุถึง คือความสงบ
เย็น ปลอดโปร่งใจ ความสะอาดแห่งจิตใจ.

นอกจากจะพูดกันเฉพาะกรรมฐานที่เรียกว่า สมถ-
กรรมฐานแล้ว จะบอกวิธีหรือสิ่งที่ช่วยให้จิตสงบเพียง
อย่างเดียว ในจำนวน ๕๐ อย่าง ถ้าจะถามว่า ทำไม
จึงเป็นอย่างนั้นเล่า?

ตอบว่า ที่เป็นเช่นนั้น เพราะมีเหตุผลหลายประการ
ด้วยกัน คือ

๑. กรรมฐานข้อ^๕ เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้า

ทรงใช้เป็นหลักในเบื้องต้น ทำให้พระองค์ก้าวขึ้นสู่
ตำแหน่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. กรรมฐานข้อนี้ สิ่งนำมาใช้เป็นเครื่องยึด
เกาะของจิตอยู่ที่เราแล้ว ไม่ต้องไปเที่ยวหาในที่อื่นให้
ลำบาก นี่จะใช้เมื่อไรก็สามารถใช้ได้ทันที

๓. เป็นกรรมฐานที่คนทั่วไป นิยมทำกันมากใน
ปัจจุบันนี้ และในสมัยก่อน

๔. เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตของคนหลาย
จริตด้วยกัน ใครจะมีจิตอย่างไร ก็สามารถทำได้
และอาจได้รับประโยชน์จากกรรมฐานข้อนี้ได้

๕. วิธีไม่ยุ่งยากลำบากอะไรมากนัก ผลที่เกิดจาก
กรรมฐานข้อนี้ มีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษ โอกาสที่
นักเรียนจะเดินผิดทางเกิดขึ้นได้ยาก

กรรมฐานข้อนี้เรียกว่าอะไร ?

เรียกว่า “อานาปานสติกรรมฐาน” หรือ “อานาปาน-
สติภาวนา” แปลว่า “การกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้า
และลมหายใจออก”

กรรมฐานนมหลักปฏิบัติอย่างไร ?

๑. **ในขั้นแรก** เราต้องหาสถานที่ซึ่งสงบจากเสียงรบกวน ถึงแม้จะมีบ้างก็ไม่ควรมากนัก สถานที่นั้นอาจจะเป็นห้องเรียน ห้องนอนหรือสถานที่ใดก็ได้ ที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว

๒. **ขั้นตอนที่สอง** ควรอยู่ในอิริยาบถหนึ่ง- อาจจะเป็นอย่างนั่งบนเก้าอี้ นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ โดยการวางกายให้ตรงพอสมควร แต่ไม่ควรถึงกับเกร็ง **ทำสติคือ** ความระลึกให้มั่นคงอยู่ในจุดที่เราต้องการใช้ ในการนั่งนั้น ทราบจากศาสตราจารย์ทางสรีรวิทยาว่า **“การนั่งขัดสมาธิเป็นท่าดีที่สุด”** แต่ทงนยอมขมขนอยู่กับความ

สะดวก และความเหมาะสมเป็นสำคัญ แม้นั่งบนเก้าอี้เราก็อาจพับเพียบห้อยเท้า หรือขัดสมาธิได้เช่นกัน เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ให้เอามือขวาทับมือซ้าย โดยให้ปลายนิ้วห่างกันประมาณ ๒ นิ้ว หมายถึงนิ้วหัวแม่มือ

๓. **ขั้นตอนที่สาม** คือการกำหนดจิตระลึก ถึงอารมณ์ที่เราจะใช้ อาศัยที่ใจเราเคยวิ่งไปในอารมณ์ต่าง ๆ

ตามต้องการมาก่อน จึงประสงค์จะแสดงขั้นตอนแห่ง
การกำหนดจิตระลึก ตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ

๓.๑ กำหนดจิตไว้ที่ฐานหรือจุดต่าง ๆ ในร่างกาย
ตามลำดับดังนี้ คือ ปลายจมูก กลางศีรษะ เพดาน
คอหอย ลิ้นปี่ ศูนย์ คือ สะดือ เพราะฐานเหล่านี้
ท่านถือว่าเป็นที่พกแห่งลม

๓.๒ เมื่อเห็นว่าจิตไม่วิ่งออกจากจุดทั้ง ๖ นั้นแล้ว
ให้เปลี่ยนเป็นการนับลมหายใจเข้าและหายใจออก ใน
การนับนั้นท่านแสดงการนับไว้ว่า ให้นับเป็นคู่ ๆ ไป
เช่นหายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๑ โดยท่านกำหนด
ให้นับเป็นชุด ๆ ดังนี้ :-

ก. ๑-๑. ๒-๒. ๓-๓. ๔-๔. ๕-๕.

ข. ๑-๑. ๒-๒. ๓-๓. ๔-๔. ๕-๕. ๖-๖.

ค. ๑-๑. ๒-๒. ๓-๓. ๔-๔. ๕-๕. ๖-๖. ๗-๗.

ง. ๑-๑. ๒-๒. ๓-๓. ๔-๔. ๕-๕. ๖-๖. ๗-๗.

๘-๘.

จ. ๑-๑. ๒-๒. ๓-๓. ๔-๔. ๕-๕. ๖-๖. ๗-๗.

๘-๘. ๙-๙.

จ. ๑-๑. ๒-๒. ๓-๓. ๔-๔. ๕-๕. ๖-๖. ๗-๗.

๘-๘. ๙-๙. ๑๐-๑๐.

ในขณะที่นับอยู่นั้น พยายามคุมลมหายใจอย่าให้ยาวเกินไป และสั้นเกินไป เพราะจะรู้สึกเหนื่อย ให้หายใจไปตามธรรมชาติ ในชั้นที่ทำงานมุ่งแต่เพียงไม่ให้เกิดการนับพลาดเท่านั้น เมื่อเรานับครบชุดมาถึง ๑ ถึง ๑๐ แล้วให้ตั้งต้นนับใหม่คือเริ่มจาก ๑ ถึง ๕ ใหม่ หมุนวนไปเรื่อย ๆ จนกว่าการนับของเราไม่พลาด ความพลาดที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดในช่วงที่นับ คือเกิดในชุดที่นับก็ได้ เช่น

๑. พลาดในช่วงนั้น เช่นนับ ๓ แล้วเกิดผลอเลยไปนับ ๕ อย่างนี้ถือว่าพลาดในช่วงที่นับ

๒. พลาดในชุดนั้น เช่นชุดต่อไปจะนับ ๑ ถึง ๖ ไปหยุดเสียเพียง ๕ หรือเลยไปถึง ๗ หรือเกิดความลังเลว่าชุดไหนแน่ ถือว่าเป็นการนับพลาดในชุดนั้น ๆ

๔. เหนือบ้านไปได้ก็ไม่พลาดแล้ว ให้กำหนด จิตไว้ ๓ จุด คือ

- ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน ในขณะที่ลม
หายใจกระทบ ทั้งในเวลาหายใจเข้าและ
หายใจออก
- จุดที่ตึงของหัวใจ โดยกำหนดจิตตามลมไปใน
จุดนั้น ทั้งเวลาหายใจเข้าออกเช่นเดียวกัน
- จุดสุดท้ายก่อนากิ ที่ท่านถือว่าเป็นศูนย์ เวลา
หายใจเข้าผู้หายใจจะมีความรู้สึกว่าลมมาหายลงที่จุดนั้น
แล้วกลับหายใจออกไป ก็เริ่มจากจุดนั้นเช่นกัน ถึงแม้
ระบบการหายใจจะไม่ตรงตามที่กล่าวมา แต่ความรู้สึก
ของเราจะเป็นเช่นที่กล่าวแล้ว

ในเวลาหายใจนั้น ให้เราส่งจิตตามลมไปในจุด
ทั้งสาม ทั้งเวลาหายใจเข้าและหายใจออก จนกว่าจิต
ไม่หลุดลอยไปจากลม หรือไม่พรากจากลม

๕. ถ้าเห็นว่าในขณะนั้นไม่พลาดแล้ว ให้เปลี่ยน
เป็นการกำหนดเพียงลมอย่างเดียว โดยมีสติความ

ระลึก และรู้ว่า สมหาใจเข้า-ออกของเรา ยาวหรือสั้น ก็ให้รู้ไปตามนั้น ส่วนจังหวะการหายใจนั้นไม่ต้องไปควบคุม เพียงแต่ให้รู้ว่า ช่วงที่หายใจนั้นสั้นหรือยาวเท่านั้นเอง

๖. จะพบว่าในขั้นที่ห้านี้ ใจเราต้องกำหนดรู้ลมอยู่ถึงสองจุด เมื่อผ่านไปแล้วให้ใช้การหายใจเข้า-ออกนั่นเอง แต่เวลาหายใจเข้าให้นึกว่า พุทฺ หายใจออกนึกว่า โธ คือนึกถึงพุทฺโธนั่นเอง หรือจะใช้หายใจเข้า-ออกนึกถึงพุทฺโธไปเลยก็ได้ วิธีแรกอาจดีกว่าเพราะมีเพียงพยางค์เดียว แต่อาจเลือกได้ตามความสมัครใจ

๗. ในขั้นนี้ เรายังใช้พุทฺโธอยู่อีกก็ได้ จะเลิกก็ได้ แต่จุดหมายที่สำคัญ คือให้ตั้งสติกำหนดรู้ลม ที่กระทบปลายจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน ทั้งเวลาหายใจเข้าและหายใจออก โดยไม่ต้องไปสนใจว่า ลมที่เข้า-ออกแล้วจะไปถึงไหน

การกระทำกรรมฐาน ที่เรียกว่าอานาปานสติที่กล่าว

มาน เพื่อตอบสนองอารมณ์ของคนหรือจิตของคน
 ดังกล่าวแล้ว เวลาปฏิบัติจริง ๆ นั้น เราอาจจะเลือก
 ปฏิบัติในขั้นไหนก็ได้ ถ้าจะแยกตามจิตดังที่ใดกล่าว
 แล้ว จะพบว่า

ก. คนที่มีวัดกกจิต โมหจิต โทสจิต ควรเริ่ม
 มาตามลำดับ โดยเฉพาะคนที่มีวัดกกจิต อารมณ์มาก
 กว่าปกติ การจะให้จิตสงบได้เร็วลำบาก ควรทำแบบ
 ค่อยเป็นค่อยไป โดยการลดอารมณ์จากมากมาหาน้อย
 ตามลำดับ

ข. คนราคจิต พุทธจิต สัทธาจิต จะเริ่มจาก
 ขั้นที่ ๔ ก็ได้ เพราะคนพวกนี้มอารมณ์ประณีตกว่า
 สามพวกที่แล้ว

ที่ควรทราบไว้อีกประการหนึ่งคือ เรื่องของอานา-
 ปานสติกรรมฐาน เป็นเรื่องที่ผูกพันอยู่กับ การนับ
 การกำหนดลม สิ่งจำเป็นจะต้องนำเข้ามาช่วย คือ

๑. สติ ความระลึกถึงสิ่งที่ตนกำลังกระทำอยู่ อย่า
 ให้เผลอ

๒. **ความรัคว** คือต้องรู้ว่าขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่ ให้รู้ว่าทำอยู่นั้นผลพลาตประการใดบ้างไหม ? ให้รู้ยู่ตลอดเวลา

๓. **ความเพียร** ต้องเข้าใจว่าจิตของคนนั้น ปล่อยไปตามเรื่องมานาน การที่จะให้สงบในเวลารวดเร็ว นั้น ย่อมเป็นไปได้ยาก การใช้ความเพียรพยายามทำไปเสมอ ไม่ทอดทิ้ง เป็นความจำเป็น หากทำเพียงไม่กี่ครั้งก็เลิกไป ผลที่เราหวังจะเกิดขึ้นได้ยาก หลักธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ จึงเป็นเหมือนครู ที่คอยแนะนำ ตักเตือน กระตุ้น ความสำนึกของนักเรียนให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง

ในขณะที่ทำกรรมฐานอยู่นั้น บางคนอาจจะเกิดความรู้สึกในลักษณะต่าง ๆ เช่น

๑. **มีนศิระ** ให้ทราบว่าถ้าเกิดขึ้น เป็นเพราะผู้ปฏิบัติสะกดจิตตนเองมากเกินไป ควรผ่อน การสะกดจิตตนเอง ปล่อยให้เป็นที่ไปตามธรรมดา เราทำหน้าที่เพียงรู้อารมณ์ที่เราใช้ขณะนั้นเท่านั้น

๒. **ความเครียด** เกิดจากผู้ปฏิบัติอยากให้จิตสงบเร็วเกินไป เมื่อทำไม่ได้ตามที่ต้องการก็ต้องเกิดความเครียดขึ้น ให้เข้าใจว่าขณะที่เรายังมีความอยากให้จิตสงบอยู่ ขณะนั้นความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย

๓. **รู้สึกใจเต้นเร็วผิดปกติ** เกิดจากการตั้งจิตจากอารมณ์ภายนอกมาแรงเกินไป ในขณะนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่า บางเวลาที่เรานั่งสงบจิตไปในที่อนาคติ กำลังนอนหลับและฝันอยู่ก็ ถ้าใครมาทำให้ตกใจ หรือที่ตื่นในขณะนั้น ใจจะเต้นเร็วผิดปกติ จนบางคนอาจรู้สึกเหนื่อย หอบ ถ้าเป็นอย่างนี้การทำกรรมฐานควรเดินตามชนทกกล่าวแล้ว

๔. **รู้สึกแคว้งคว้างในใจ** ทั้งนี้เพราะว่าความรู้สึกของเรายังไม่อยู่กับที่ เข้าในลักษณะที่ว่างเข้าวังออกอยู่วิธีแก้ คือเลิกสนใจในสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว หรือที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ใช้จิตกำหนดลมไปเรื่อย ๆ แล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองในที่สุด

การทำจิตให้สงบโดยวิธีนี้ หลังจากได้ปฏิบัติไป

พอสมควร จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกาย ทาง
อารมณ์ จิตใจดังนี้

— ความกระวนกระวายทางกายจิตสงบลง จิตกาย
เบาขึ้น รู้สึกปลอดโปร่ง บางครั้งอาจรู้สึกตัวเหมือน
ลอยอยู่บนอากาศ

— เมื่อลมหายใจหายาบ คือลมหายใจตามปกติ
เริ่มละเอียดเข้า จิตของบุคคลนั้นจะมึนมนมึน คือเครื่อง
หมายที่เกิดจากจิตสงบ คือลมหายใจจะสุขุมละเอียด
หนักเข้า

— ขอให้พยายามสืบไป ในที่สุดลมที่ละเอียดสุขุม
นั้นเองก็จะสงบลงด้วย ลมหายใจจะละเอียดหนักยิ่งขึ้น
จะก้าวไปถึงจุดหนึ่ง คือมีความรู้สึกว่าลมหายใจหายไป
หรือตนเองไม่มีลมหายใจ

— ถ้าเกิดความรู้เช่นนั้น อย่าตกใจ เลิกทำ
กรรมฐาน เพราะนั่นเป็นผลของกรรมฐานที่เราทำ
เพราะถ้าลูกชน หรือเลิกปฏิบัติ ผลต่าง ๆ ที่ลงทุน
ปฏิบัติมากก็จะหายไปด้วย ให้อยู่ในที่เดิมโดยกำหนด

ลมในจุดที่ลมเกิด หรือลมกระทบนั่นเอง

เมื่อถึงชน^๕นี้ ให้ทำความรู้สึก^๕ว่า เราไม่ได้เป็น
ตาย ลมหายใจจึงต้องมี เมื่อกำหนดไปเช่นนั้น ใน
ที่สุดลมจะเกิดชน^๕เหมือนเดิม โดยอาศัยหลัก ๓ ประ
การดังกล่าวแล้ว คือ สติ ปัญญา ความเพียร จากนั้น
จะเกิดนิมิต อันเป็นสัญญาณของความสงบแห่งจิต
นิมิตนั้นอาจแตกต่างกันไปตามจริตของแต่ละคน เช่น

— อาจจะเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา
ทั้ง ๆ ที่ในขณะที่นั้นผู้ปฏิบัติกำลังนั่งหลับตาอยู่ ภาพ
นั้นอาจขยายให้โต หรือย่อให้เล็กได้ ตามต้องการ

— บางคนเกิดสัมผัสที่สุขุม ปราบกฎคัจฉานูนบ้าง
ส่าสบ้าง บางคนจะหลับตาเห็นเป็นดวงแก้ว ลำแสง
ลมโชยมาอ่อน ๆ เป็นต้น อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ให้
ทำความรู้สึก^๕ว่า นั่นคือผลของการทำความเพียรทางจิต
ของเรา หน้าที่ของเราคือก้าวต่อไป ก้าวต่อไปโดยไม่
หยุดยั้ง^๕

สิ่งที่ควรกำหนดให้ชัดคือ **ลมหายใจเข้า ลมหายใจ**

ออก นิมิต ทั้งสามนี้เป็นคนละอารมณ์ของจิต ซึ่งเรา
จำเป็นต้องรู้ว่า อะไรเป็นอะไร

ความสงบที่เกิดขึ้นจากทำกรรมฐานดังกล่าวแล้วนั้น
จะมีชน ๓ ระดับ คือ

๑. เป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่ง เรียก
ว่า **ขณิกสมาธิ**

๒. ความสงบที่นานกว่าข้อแรก แต่ไม่นานนัก
เรียกว่า **อุปจารสมาธิ** คือเฉียดใกล้ความสงบที่แท้จริง
เข้าไปมากแล้ว

๓. ความสงบที่แน่นเหน้อย่างแท้จริง เรียกว่า
อัปปมาสมาธิ และความสงบในระดับนี้ จะปรับตัวเอง
ไปตามลำดับ อารมณ์ของคนเริ่มประณีตเข้าและแคบ
เข้าตามลำดับ ท่านเรียกว่า “ฌาน” จิตจะปรับตน
เองเข้าสู่ความสงบตามลำดับดังนี้

ก. ฌานที่หนึ่ง จะมี **วิตก** คือความนึก, **วิจารณ์**
คือ การพิจารณา, **ปต** คือความเอิบอิ่มใจ, **สุข**
ความสบายกายใจ, **เอกัคคตา** จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว

ข. ฌานที่สอง วิตก วิจาร หายไป ยังคงเหลือ
แต่ **ปีติ สุข เอกกคตา** ที่ประณีตกว่าในฌานที่หนึ่ง

ค. ฌานที่สาม ปีติ ความอิมใจหายไปอีก ยังเหลือ
แต่ **สุข กับ เอกกคตา** ที่ประณีตกว่าระดับที่สอง

ฌ. ฌานที่สี่ ความสุขที่ประณีตดังกล่าวแล้วจะ
หายไป ยังเหลือแต่ **อุเบกขา** คือจิตวางเฉย และ
เอกกคตา คือสมาธิที่เด่นชัดที่สุด

นักเรียนจะพบว่า ในศาสนาประเภทเทวนิยมเช่น
ศาสนาพราหมณ์ ได้กำหนดหน้าที่ของพระเจ้าไว้ว่า
พระพรหม เป็นพระผู้สร้าง **พระศิวะ** เป็นผู้ทำลาย
พระนารายณ์ เป็นผู้ธำรงรักษาโลก

พระพุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้า เรามีแต่พระ-
รัตนตรัย เราไม่พูดถึงโลกที่เราอาศัย แต่เราสนใจ
เพียงชีวิตของเราและของคนอื่น

ผู้สร้างคนชนมมานัน คือ **กิลเลส ตัณฑา** ได้แก่ความ
เศร้าหมอง และจิตที่ทะเยอทะยานอยากด้วยประการ
ต่าง ๆ นนเองสร้างชีวิตคนชนมา

เกิดมาแล้วก็เลศคณหานนยังมีอาจาจเห็นอกนอยู่อีก
 ก็เลศจึงได้ชื่อว่า **เบนพระผู้รักษา**

ในขณะที่เดียวกัน คนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลส
 คณหานน ย่อมกระทำการไปตามอำนาจของกิเลส
 คณหานน จึงต้องประสบความเดือดร้อนอยู่ด้วยประ-
 การต่าง ๆ กิเลสคณหาจึงอยู่ในฐานะ **พระเจ้าผู้ทำลาย**
ด้วย

เพื่อขจัดทุกข์ว่า สูงกว่า ประณีตและสงบสุขมากกว่า
 พระพุทธศาสนาจึงแสดงธรรมอันเป็นหลักความจริงอัน
 ประเสริฐ ถ้าจะเปรียบธรรมะเป็นพระเจ้าคงกล่าวแล้ว
 ธรรมะเป็นพระเจ้าทั้ง ๓ ได้ ตามหน้าที่ซึ่งธรรมะจะ
 อำนาจผลให้แก่คน คือ

ก. **พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระธรรม** ทรงใช้พระ
 ธรรมคำสอนของพระองค์ เพื่ออำนาจประโยชน์ เกื้อกูล
 และสร้างความสุขให้แก่คน และโลก **พระธรรมจึงอยู่**
ในฐานะพระผู้สร้าง

ข. พระธรรมที่บุคคลรักษาประพฤติปฏิบัติดีแล้ว

ยอมพิทักษ์รักษาบุคคลนั้นดังที่ทรงแสดงไว้ว่า “พระ
 ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว” พระธรรม
 แลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม. พระธรรมที่บุคคลปฏิบัติ
 ตามดีแล้ว ยื่อนำความสุขมาให้เป็นต้น ในจุดนี้ พระ
 ธรรมจึงอยู่ในฐานะผู้ธำรงรักษามวลมนุษยชาติและโลก
 ให้เกิดความสุขความสงบ จนถึงเข้าถึงความสงบที่
 ถาวร

ค. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลไว้ เพื่อทำลายกิเลส
 ที่ทะลักออกมาภายนอก คือทาง กาย วาจา คีลน
 ต้องสำเร็จมาจากเจตนาคือความตั้งใจ ในขณะที่เดียวกัน
 ทรงแสดงพระธรรมไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อทำลายกิเลส
 ตัณหา ในจุดนี้ พระธรรมจึงชื่อว่า **เป็นพระผู้ทำลาย
 ความชั่วหรือกิเลส** ที่มีอยู่ภายในจิตใจของคน จากคน
 แต่ละคน ถึงสังคมอันเป็นส่วนรวม

เพื่อจากดวงแห่งการสร้าง การธำรงรักษา และ
 การทำลายของธรรมะ ให้แคบเข้า เราจะพูดกันเพียง
 ประเด็นของการทำกรรมฐาน

สิ่งที่เราควรใช้หลักกรรมเข้าทำลายคืออะไร ?

ในชีวิตประจำวันของคนแต่ละคนนั้น มักตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส และทำอะไรไปตามบัญญัติของกิเลส ซึ่งจะกล่าวในที่นี้เพียง ๕ ประการ อันท่านเรียกว่า สิ่งกั้นจิตบุคคลเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดี คือ **นิเวศน์** ได้แก่

๑. จิตที่พอใจรักใคร่ในสิ่งที่เป็น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ด้วยอำนาจของความรักใคร่ ความพอใจ ความอยากได้ เรียกว่า **"กามฉันท"**
๒. ความงุ่นง่านหงุดหงิด ไม่พอใจ จนถึงกับคิดจ้องล้างจ้องผลาญคนอื่น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจ ความไม่พอใจ ไม่ยินดีเกลียด โกรธ โทษะ เรียกว่า **"พยาบาท"**
๓. ความท้อแท้ เหนื่อยหน่าย คร้านกายใจ หรือความง่วงนอน เรียกว่า **"ถีนมิตตะ"**
๔. ความฟุ้งซ่าน รังคาญ หรือความคิดฟุ้งไป ในอารมณ์ต่าง ๆ จิตมักจิตจางเร็ว เรียกว่า

“อุทธัจจกุกกัจจะ”

๕. ความล่งเลสงสัย ไม่แน่ใจ ตัดสินใจอะไร
ไม่ได้ ขาดความมั่นใจในตัวเอง เรียกว่า
“**วิจิกิจฉา**”

นิวรรตทั้ง ๕ ประการนี้ เกิดขึ้นภายในจิตของใคร
แล้ว จะทำหน้าที่ก่นความดีของคนนั้นเอาไว้ และ
เป็นการก่นถึงสองด้าน คือ

ก่นขาเข้า คือก่นไม่ให้ความดีใหม่เข้าไปถึงใจ
ตัวอย่างเช่นนักเรียนกำลังฟังครูสอน หรือคนกำลัง
ฟังเทศน์ คำสอนคำเทศน์นั้นยอมเข้าไปไม่ถึงใจ ถ้า
ใจของผู้นั้นมีนิวรรตอย่างใดอย่างหนึ่งก่นอยู่ นิวรรตจึง
เป็นอุปสรรคไม่ให้เขาได้ความรู้ใหม่

ก่นขาออก คือแม้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จะ
แสดงความรู้ความสามารถของตนออกไปให้ปรากฏ แต่
หากใจของเขามีนิวรรต เขาย่อมไม่อาจแสดงความรู้
ความสามารถออกได้เต็มที่ เช่นครูหรือนักเทศน์ที่มี
ความรู้อย่างดี แต่ไปเทศน์ไปสอนในขณะที่มีนิวรรต

ก็แสดงให้ดูไม่ได้เต็มที่ คนที่อ่านหนังสือเก่ง ๆ ถ้าอ่าน
ขณะจิตมีนิรณการอ่านตก ๆ หล่น ๆ นักพูด นักแสดง
นักร้อง นักมวย นักเรียน ถ้าถูกนิรณการเลิกงานแล้ว
การทำงานการสอบเอาดูไม่ได้ทั้งนั้น

นิรณการ ๕ นเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

๑. **กามฉันท** เกิดขึ้นเพราะยึดถือสิ่งต่าง ๆ ว่า
สวยงาม น่ารักน่าพอใจทั้งนั้น จิตของเขาจะวิ่งไล่
ความอยากในสิ่งที่ตนต้องการอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า
“**สกุณฉันท**”

๒. **พยาบาท** เกิดจากการมองสิ่งทั้งหลายไม่น่า
รักน่าพอใจ คับแค้นใจเป็นเหตุ เรียกว่า “**ปฏิมฉันท**”

๓. **ถีนฉันท** เกิดมาจากความไม่ยินดี ความ
เกียจคร้าน ความบิตเบียน ความเมาอาหาร จิตใจหดหู่
เรียกว่า “**อรรถ**” เป็นต้น

๔. **อุทัจจกุกุกุจจะ** เกิดจากจิตใจที่ไม่อาจสงบ
ได้ วิ่งไปวิ่งมาจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
เรียกว่า “**เจตโสอุปสมะ**”

๕. **วิภิงษา** เกิดจากการขาดการใช้ปัญญาพิจารณา
คือไม่ทำในใจด้วยอุบายอันแยบคายเท่าที่ควร เรียกว่า
“**อโยนิ โสมนสิการ**”

**พระธรรมจะเป็นพระผู้ทำลายสิ่งเหล่านี้ ได้อย่าง
ไร?**

การทำลายนิวรรตดังกล่าวนั้น เราต้องทำลายที่
สาเหตุของมัน ซึ่งจะขอแบ่งชนแห่งการทำลายเป็นสอง
ระดับคือ ระดับในชีวิตประจำวัน กับ ระดับอาศัย
หลักกรรมฐาน

ก. การทำลายนิวรรต หรือสาเหตุของนิวรรตใน
ชีวิตประจำวันนั้นท่านแสดงว่า

๑. **ความรักสวยรักงาม** ให้ใช้ปัญญา มองให้ซึ่งถึง
แก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นว่า โดยความจริงอย่างแท้จริง
แล้ว รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งที่เราถูกต้อง ไม่ใช่
เป็นของงามอย่างแท้จริง เป็นเพียงมายา ที่หลอกหลวง
คนให้หลงไปเท่านั้นเอง

๒. **ความพยายาม** ให้มองในลักษณะที่ควรให้

อภัย เห็นโทษของความพยาบาท สร้างความรัก เมตตา
สงสาร ในคนที่ทำให้เราโกรธ

๓. ความง่วงเหงาหาวนอน แก่ด้วยการบริโภค
อาหารแต่พอสมควร ไม่ให้มากและน้อยจนเกินไป มี
ความพยายาม บากบั่น คิดที่จะทำความเพียรอยู่ตลอดเวลา

หรือไม่อย่างนั้น ก็ให้ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่พระโมคคัลลานะ ว่า

๑. **คิดถึงสัญญา** คือความจำเก่าๆ โดยคิดทบทวน
๒. **พิจารณาความรู้** ได้แก่กรีกตรองวิชาความรู้ที่
ได้เล่าเรียนมา

๓. **สาธยายมนต์** ได้แก่ท่องวิชาที่เห็นว่าควรท่อง
หรือท่องบทสวดมนต์ต่าง ๆ

๔. **ขอมหุ ภูตวั** ได้แก่ใช้น้ำมือขอมหุ และใช้
ฝ่ามือลูบตัวไปมา

๕. **ยัมขณลูบตา** หากิศ ได้แก่ลูบกษณيين เอน้ำ
ลูบหน้าตา มองทิศทั้งหลาย

๖. **ส่องแสง** คือกำหนดดูแสงสว่าง หรือทำความเข้าใจ
รู้สึกว่าคุณะนีเราอยู่ในที่สว่าง

๗. **เดินจงกรม** ได้แก่กำหนดเส้นทางตรงประมาณ
๑๐-๒๐ วา เดินกลับไปกลับมา

๘. **นอนตะแคงขวา** ท่าหล่อมท่า ตั้งสติไว้ก่อน
หลับว่าจะลุกขึ้นในเวลาที่กำหนด หรือในขณะที่ตื่น
เมื่อตื่นแล้วต้องรีบลุกขึ้นทันที

๙. **อุจจกุกุกุจะ** แก้วด้วยกายบำบัด คือการทำ
งานใช้กำลัง หรือจิตบำบัด ใจพุ่งไปในเรื่องใด ให้
ทำใจให้สงบจากเรื่องนั้น คือเลิกสนใจเรื่องที่พุ่งไป
อย่างไม่มีประโยชน์

๑๐. **วิจิกิจฉา** แก้วด้วยการปรึกษาหารือท่านผู้รู้ และ
กัลยาณมิตร การปรึกษาดังกล่าวกินความไปถึงการ
ศึกษาค้นคว้าและวิจัย ให้รู้แจ้งในเหตุผลที่ตนสงสัย
ทำในใจด้วยอุบายวิธีที่แยบคาย

พระธรรม จะทำหน้าที่ทำลายนิรวณ์ ในชีวิตประจำวัน
ของเรา โดยไม่จำเป็นต้องทำกรรมฐาน แต่การทำลาย

ในระดับนี้ ไม่อาจจะทำแบบถอนรากถอนโคนได้ ดัง
 นั้นจำเป็นต้องอาศัยวิธีที่สองด้วย คือ อาศัยผลที่เกิด
 จากกรรมฐานที่ได้กล่าวมาแล้ว ในตอนที่ว่าด้วย
 “ฌาน” นั้นเอง องค์แห่งฌาน หรือธรรมที่ปรากฏใน
 “ฌาน ๕” ขอนั้น จะเป็นเครื่องทำลายนิวรณ์ทั้ง ๕
 ตามลำดับดังนี้ คือ

๑. **สมาธิ** คืออาการที่จิตมีความสงบ ขจัดไม่ให้
 เกิดความรักความพอใจ ที่เรียกว่า**กามฉันท** เกิดขึ้นได้

๒. **ปคิ** ความเอิบอิ่มใจมีอยู่ในขณะใด **ความพยา-**
บาทจะหายไป

๓. **วิตก** คือความตรึก สามารถขจัดความง่วงนอน
 ที่เรียกว่า**ถันมิทระ**ได้

๔. **สุข** คือความสบายกาย ใจ จะระงับความคิด
 ฟุ้งซ่านคือ **อุทธัจจกุกกุจจะ** ให้ออกไป

๕. **วิจาร์** คือความตรอง พิจารณา โดยอาศัยปัญญา
 ขจัดความสงสัยหรือ**วิกกิงฆา**ออกไปได้

“ฌาน” ทั้ง ๕ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๕ คือ **วิตก วิจาร์**

บัต สุข สมาริ เปรียบเหมือนแสงสว่าง ความรักใคร่ใน
 กาม ความพยาบาท ความง่วงเหงา ความฟุ้งซ่านรำคาญ
 ความสงสัย เปรียบเหมือนความมืด ได้โปรดเข้าใจว่า

“ในจุดใดที่มีแสงสว่าง ในจุดนั้นจะไม่มีความมืด ใน
 จุดใดที่มีความมืด ในจุดนั้นแสงสว่างจะปรากฏไม่ได้ฉันใด
 องค์ฌาน ๕ ประการ กับนิเวรณิ์ ๕ จะอยู่ร่วมในจุดเดียว
 กัน ในเวลาเดียวกันไม่ได้เช่นเดียวกันฉันนั้น”

พระธรรม จึงเป็นพระผู้ทำลายนิเวรณิ์ด้วยกรรมฐาน
 โดยวิธีดังกล่าวมาแล้ว

พระธรรมเป็นพระผู้สร้างอย่างไร ?

จากการใช้พระธรรม ทำลายนิเวรณิ์สองระดับดัง
 กล่าวแล้ว พระธรรมจึงได้ชื่อว่า เป็นพระผู้สร้างคน
 โดยสร้างให้เปลี่ยนจากคนตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิเวรณิ์
 กลายเป็นคนที่มหัศจรรย์ คือธรรมะ คนจึงกลายจากคน
 ชั่วมาเป็นคนดี นอกจากนั้น จากผลแห่งการปฏิบัติ
 อานาปานสติกรรมฐานที่กล่าวแล้ว พระธรรมจะสร้าง
 สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจประมวลกล่าว

ได้ดังนี้ คือ

ผลประโยชน์ในระดับทั่วไป

๑. สามารถอยู่เหนืออำนาจจิตของตน คือบังคับบัญชาจิตของตนได้ ไม่ทำอะไรไปตามอำนาจอารมณ์ของตนเสียทุกอย่าง
๒. สามารถหาความสงบให้แก่จิตได้ ในเวลาที่ตนต้องการ โดยอาศัยกรรมฐานที่กล่าวแล้วช่วยเหลือนั่งกรรมฐานไปสักพัก ก็จะได้รับความสะดวก ถ้าไม่พึงจนเกินไป
๓. จิตใจจะเข้มแข็งไม่อ่อนไหว ไปตามอารมณ์ เหตุการณ์ คำชักชวนที่ผิด ๆ ของคนอื่น
๔. ระวังความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ได้ โดยเข้าใจโทษของความฟุ้งซ่าน และความกลุ้ม ห้ามใจจากอารมณ์นั้นเสีย
๕. ถ้าเป็นนักเรียน ก่อนที่จะอ่านหนังสือ ทำใจให้สงบสัก ๑๐-๑๕ นาที การอ่านหนังสือจะได้ผลดีขึ้น ความจำ ความเข้าใจดีขึ้น

๖. ถ้าเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับ นอนภาวนาหายใจ
เข้าว่า พุท หายใจออกว่า โธ เพียงขณะหนึ่งก็จะนอน
หลับได้สบาย

ผลประโยชน์ในระดับกลาง

๑. กำจัดอารมณ์ที่ชั่วออกจากจิตได้มาก ตามกำลัง
แห่งการปฏิบัติ

๒. ทำจิต ให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีตลอดเวลา ไม่
กลุ่มไม่พุง หงุดหงิดเบ็นต้น

๓. ท่อนอารมณ์ดีต่าง ๆ ให้เข้าไปรวมอยู่ในจุด
เดียวคือ สมาริ

๔. สามารถพิจารณาอารมณ์อย่างหนึ่ง ๆ ให้เห็น
ว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคล เราเขา

๕. สามารถปล่อยวางอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ชั่ว
ไปตามสภาพของอารมณ์

สรุปว่า อานาปานสติ ที่ลงมือปฏิบัตินั้น เพื่อ

— ช่วยให้พลังงานของร่างกายที่มีอยู่ทุกส่วน และ
พลังจิตให้ดีขึ้น เพื่อต่อสู้สิ่งต่าง ๆ ในตัวเช่นไม่สบาย

ในร่างกาย และจิต

— ช่วยความรู้ที่มียู่แล้วในตัวของคนทุกคน ให้
แจ่มใสขึ้น เพื่อเป็นหลักฐาน คือความรู้ที่แท้จริง วิมุตติ
คือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส จากชั่วคราวถึงเด็ด
ขาด เข้าถึงความบริสุทธิ์ ความหมดจดสะอาดแห่งจิตใจ

ผลประโยชน์ในระดับสูง

๑. จิตใจสงบระงับจากความชั่วเป็นอย่างดี
๒. จิต มีลักษณะประณีต สุขุม ละเอียดย ไม่หยาบ
อย่างแต่ก่อน
๓. จิตใจ เยือกเย็น เหมือนร่างกายที่ได้อาบน้ำ
หรือยิ่งกว่า
๔. จิตใจ จะสงบอยู่ในความสุข ไม่มีความเดือด
ร้อนมาพองพาน
๕. สามารถขจัดสิ่งที่เบบบาปซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต
ให้อันตรธานหายไปทันที
๖. สามารถขจัดความโลภอยากได้ ความเศร้าโศก
เสียใจให้ออกไปได้

๗. ไม่ต้องเป็นทุกข์โศกนั้น
๘. ทำให้บรรลุธรรมที่ถูกต้อง
๙. เป้าหมายสุดท้ายคือ ทำนิพพานให้ปรากฏขึ้น
ในจิต

จะเห็นได้ว่า ผลดีที่บุคคลได้รับในสามระดับนั้น เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้ ตามกำลังแห่งความสามารถ ที่แต่ละคนได้ปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนเอง คือการทำหน้าที่เป็นพระผู้สร้างความคิดขึ้นในใจของคนของพระธรรม

พระธรรมเป็นพระผู้อารักขาอย่างไร ?

ผลที่พระธรรมสร้างขึ้นคงตกแล้ว เมื่อบุคคลน้อมนำเอาหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ การที่คนปฏิบัตินั้น เขาปฏิบัติได้แค่ไหนเพียงไร พระธรรม ย่อมทำหน้าที่อารักขาบุคคลผู้นั้นไว้ ดังที่พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่า

— พระธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มใหญ่บังกั้นคน ไม่ให้เปียกฝน ในเวลาฝนตก ร่มไม่

อาจบ่งกันคนไม่ให้เบียด ท่ง ๆ ที่มีร้อมอยู่ในมือ แต่
ไม่ได้กางร้อมในเวลาฝนตกฉนั้นใด พระธรรมก็ไม่อาจ
ทำหน้าที่รักษาคน ผู้เรียนรูธรรม แต่ไม่ได้นำมาประ-
พฤติปฏิบัติฉนั้น

— พระธรรมที่คนประพฤติแล้ว นำสุขมาให้ จะพบ
ว่าพระธรรมจะทำหน้าที่ของท่านในฐานะพระผู้ธำรง
รักษาได้ ก็ต้องอาศัยบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมดี
คือถูกต้อง เพราะพระธรรมเป็นสิ่งทีคนจะต้องน้อมนำ
เข้ามาหาตน หรือน้อมตนเข้าไปหาพระธรรม

— นอกจากพระธรรมจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว เขา
จะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงได้อีกด้วย

— ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่สถานที่ไม่ดี อันมี
ความเดือดร้อนเป็นผล

— เกียรติ ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติธรรม ธรรม
เป็นธงของฤษ

— ผู้ฉลาดจึงควรละกรรมดำ คือบาป และควรปฏิบัติ
ในธรรมขาว คือ กุศล ฉนั้น บุคคลควรเคารพพระธรรม พง

พิจารณาเลือกเพ็ญธรรมโดยนัยกาย แล้วพึงประพฤติธรรม ให้สุจริต

ในการปฏิบัติกรรมฐาน ที่เรียกว่าอานาปานสตินั้น จำเป็นเหลือเกินที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความศรัทธา คือ เชื่อมมั่นว่า ผลดังที่ใดกล่าวมาแล้วนั้น จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุ หากได้ปฏิบัติจริง ๆ ธรรมมีสัจจะ คือ ความจริงใจ ตั้งใจจริง ไม่หลอกตนเองและคนอื่น

ในกรณีที่ต้องการทำให้เป็นกิจลักษณะ โดยมุ่งผล ที่ไกลกว่าความสงบจิต เพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน หนังสือของนักเรียน ในเรื่องนี้อาจดำเนินตามหลักที่ พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตมเถระ) อดีตเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส ได้แสดงไว้ในอุปกรณ์กรรมฐาน วิธีนี้ อาจใช้ในกรณีที่ทำเป็นกลุ่ม หรือต้องการทำกรรมฐาน เป็นประจำ ท่านได้แสดงขั้นตอนแห่งการทำกรรมฐาน ไว้ดังนี้

๑. พยายามตัดความกังวล ในเรื่องอดีตและอนาคตออกให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

๒. ให้ตรวจสอบความประพฤติคือศีลของตนว่า
มีความบริสุทธิ์หรือบกพร่อง โดยอาศัยความเคารพต่อ
ตนเอง ต่อธรรมเป็นหลัก หากเห็นความบกพร่องใน
ศีลให้กำหนดจิตอธิษฐานศีลเสียก่อน

๓. นั่งพนมมือไหว้กราบ ๓ ครั้ง วันโม ๓ จบ

๔. กล่าวนมัสการพระรัตนตรัย ด้วยข้อความสั้นๆ
ดังต่อไปนี้

อรหํ สัมมาสัมพุทธโศ ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้า
หมองทั้งหลาย ได้ตรัสรู้ถูกถ้วนดีแล้ว

อิมหิ สกกาเรหิ ตํ ภควนตํ อภิปูชยามิ ข้าพเจ้า
บูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะ
ทั้งหลายเหล่านี้ (กราบพร้อมกัน)

สุวากุขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมคือศาสนา
อันพระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงไว้ดีแล้ว

อิมหิ สกกาเรหิ ตํ ธมฺมํ อภิปูชยามิ ข้าพเจ้าขอ
บูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลาย

เหล่านี้ (กราบพร้อมกัน)

สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสงโฆ หม่อมพระสงฆ์ผู้
เชอฟัง ของพระผู้มพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

อิมหิ สกฺกาเรหิ ต่ **สงฺฆํ อภิปุชฺยามิ** ข้าพเจ้า
บูชา ซึ่งพระสงฆ์เจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้
(กราบพร้อมกัน)

หากมีอุทธาหะมากกว่าที่กล่าวแล้ว ท่านแนะให้
กล่าวประกาศสัจจาธิษฐานของตน เพื่อให้เกิดผล ใน
สิ่งที่ตนปรารถนา ดังนี้

นตฺถิ เม สรณํ อณฺเฏ ที่ฟังอย่างอื่นของข้าพเจ้า
ไม่มี **รัตนคตฺยํ เม สรณํ วรํ** พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอัน
ประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ **โสคฺคิ**
เม โทศุ สพฺพทา ขอความสวัสดิ์จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ
จากนั้น ให้กล่าวคำอธิษฐานพร้อมกัน **หรือว่าใน**
ใจตามควรแก่กรณี โอกาส ดังนี้

ข้าขออธิษฐาน ต่อพระทรงญาณ ผู้ชนะมารห้า ของจิต

ของข้า พงละนิวรรณ คือกามฉันท กับทั้งพยายาม ถิ่นมิทธะ
อุทธัจจกุกกัจจะ วิจิกิจฉา อย่าได้ครอบงำ

ข้าขอปฏิญาณ ตั้งสัตย์อธิษฐาน ต่อคุณพระธรรม ผู้นำ
มรรคา ให้จิตของข้า มีภาวนา คือปริกรรม อุปจาระ
และ อปัปมา เป็นจิตตสิกขา กับนิमित ๓ ประการ กอปร
ด้วยองค์ฌาน วิตกวิจารณ์ บัดและสุข กับเอกัคคตา ลุถึง
อุเบกขา เป็นสมาธิแจ้งชัด

ข้าขอตั้งสัตย์ ต่อพระสังฆรัตน ผู้ปฏิบัติ ขอให้เรามี
๕ ประการ คืออาวัชชนะ สมาปัชชนะ อธิฐานะ และ
วุฐานะ บัจจเวกขณะ จงมาชำนาญ ด้วยการภาวนา

พระพุทธรักษา พระธรรมรักษา พระสังฆรักษา ขอ
พระอานาปานี จงมาปรากฏ ในมโนทวาร ขอรัตนะ ๓
ประการ คัมภีร์อันตราย นำสุขมาให้ ได้วิมุติเป็นผล ล่วง
พ้นบวงมาร ด้วยเดชอธิษฐาน ณ กาลนี้เทอญ

เมื่อกล่าวอธิษฐานเสร็จแล้ว ก็เริ่มนั่งตามวิธีที่
กล่าวมาแล้วในตอนต้น หากก่อนจะนั่งยังมีความรู้สึก
หงุดหงิดใจอยู่บ้าง ให้เริ่มแผ่เมตตาจิตเสียก่อน เพื่อ

ผ่อนคลายปฏิษะที่เกิดขึ้น

ควรทำใจอย่างไร เมื่อความเปลี่ยนแปลงเพราะผลของ
การทำกรรมฐานบังเกิดขึ้นในจิต ?

ในเรื่องท่านแสดงหลักสังเกตและปฏิบัติไว้ว่า
เมื่อผู้บำเพ็ญเพียรภาวนา บริกรรมระคองใจไปโดย
ลำดับ ฐ เห็นขงความนุกน้อมแจ้งชัดปรากฏเป็นสมาธิ มี
จิตมั่นเป็นของตนแล้ว จิตใจในขณะนั้นจะผ่องแผ้วเบิกบาน
อย่างเห็นได้ชัด ถ้าอาภรศึกษาสภาพจิตเช่นนั้นไว้ได้ไม่กลับ
กลาย ให้พิจารณาดูว่าจิตของตนในขณะนั้นมีนิวรณ์ข้อใดข้อ
หนึ่งอยู่หรือไม่ หากทราบชัดว่า บัคนิวรณ์ ๕ สงบ
ระงับไปแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง จะเห็นความผ่องใสของจิต
ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นอุปจารภาวนา คือภาวนาที่ใกล้ความ
สงบเข้าไป เพราะสามารถสงบนิวรณ์ทั้ง ๕ อันเป็นกิเลส
กลุ่มรวมจิต

ต่อจากนั้น หากออกคหนิมิต คือนิมิตติดตาปรากฏขึ้น
อาจปรากฏเป็นดวง เป็นสี เป็นรูป หรือมีลักษณะอย่าง
อื่น ให้ทำจิตเป็นอุเบกขา คือวางเฉยอยู่รู่เห็นเป็นกลาง ๆ

อย่ายินดีพอใจในนิมิตนั้นมากนัก และเมื่อนิมิตเหล่านั้น
หายไปไม่ควรเสียใจ หรือเลิกทำความเพียร ให้พยายาม
ประคับประคองใจให้เป็นอย่างเดิม ตั้งสติระลึกรพิจารณา
อาการเบื้องต้น ตามที่เคยปฏิบัติมา จนปรากฏนิมิต ให้ตั้ง
ใจพยายามบำเพ็ญไปตามที่เคยปฏิบัติมา ถ้านิมิตอย่างเดิม
เกิดขึ้นอีก ให้รักษาจิตให้เป็นอุเบกขา

ต่อแต่นั้น ควรอธิษฐานคือน้อมใจปรารถนา ขอให้
นิมิตนั้นมาปรากฏอยู่นาน ๆ และหัดอธิษฐานต่อ ๆ ไป
เช่น ดวงเล็กให้เป็นดวงใหญ่ ดวงใหญ่ให้เป็นดวงเล็ก อยู่
ไกลให้เข้ามาใกล้ อยู่ใกล้ให้ออกไปไกล อยู่สูงให้เลื่อน
ลงต่ำ อยู่ต่ำให้สูงขึ้น อยู่ภายนอกให้ปรากฏอยู่ภายใน
ตัว อยู่ภายในตัวให้ปรากฏอยู่ภายนอก

ทั้ง ๘ ประการนี้ พึงอธิษฐานให้นิมิตที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นไปตามที่ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน แต่การรักษา
ให้ปรากฏคงที่ “เป็นหลักสำคัญ” ให้พยายามศึกษาวิธี
สังเกต กำหนดหมายว่า

“ทำอย่างไรนิมิตจึงปรากฏ จะคงตั้งอยู่ จึงจะ

แจ่มแจ้งชัดเจน จึงเสื่อมสูญหายไป”

อุปกรณ์สำคัญ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติกรรมฐาน
ระดับนี้ ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความสงบจำเป็น
ต้องอาศัย

๑. **สัจจะ** ความตั้งใจจริง **สติมา** ความมีสติ **อาตาปี**
มีความเพียรอย่างแรงกล้า **สัมปชาโน** มีความรู้ทั่ว
พร้อมในอารมณ์นั้นๆ

๒. ให้พยายามระคับระคองอินทรีย์ ๕ ให้ดำรง
อยู่สม่ำเสมอ กัน คือ **สัทธา** ความเชื่อ กับ **ปัญญา**
ความรู้ **วิริยะ** ความเพียร กับ **สมาธิ** ความตั้งใจมั่น

โดย ใช้ **สตินทรีย์** อินทรีย์คือสติ ทำหน้าที่ระลึกรู้
ถึงความยิ่ง หย่อนแห่งอินทรีย์นั้น แล้วปรับจิตไปตาม
ควรแก่กรณี

ข้อควรทราบในคำอธิษฐานบางอย่าง

มาร คือผู้ล้างผลาญทำลาย ๕

อันพระผู้มีพระภาคทรงชนะ จนได้พระนามว่า

มารวิชัย หรือ **พระพิฆิตมาร** คือ

๑. **ขันธมาร** มารคือเบญจขันธ์ อันทำความลำบาก ให้ เป็นเหตุแห่งความเบื่อหน่ายจนถึงฆ่าตัวตายก็มี

๒. **กิเลสมาร** มารคือกิเลส เพราะใครก็ตามตก อยู่ในอำนาจของมันแล้ว ต้องกลายเป็นทาสของกิเลส ถูกกิเลสบังคับใช้ให้กระทำความผิดอันเป็นบาปต่าง ๆ

๓. **อกิสังขารมาร** มารคืออกิสังขาร หมายถึงอกุศล และอกุศล แต่โดยทั่วไปท่านหมายถึงอกุศลสำหรับ สามัญชน เพราะทำหน้าที่ให้ปฏิสนธิในกำเนิดต่ำ และ นำให้ได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบัน

๔. **มัจจุมาร** มารคือความตาย โดยเฉพาะความ ตายที่เกิดแก่คน ซึ่งกำลังทำความดีเป็นประโยชน์ แต่ ต้องมาตายไปเสียก่อน ความตายจึงชื่อว่า เป็นมาร เพราะมาทำลายความดีของท่านผู้นั้นเสีย เช่นความตาย ที่เกิดแก่ท่านอาพาธตาบส กาลามโคตร และ อุทกตาบส รามบุตร ซึ่งเกิดขึ้นได้เสียกับเวลาที่พระพุทธเจ้าตัดสิน พระทัยจะเสด็จโปรด

๕. **เทพุตตมาร** หมายถึงเทพบุตร เทพธิดาที่เป็น

พาล คอยทำลายเป็นอุปสรรค ในการทำความดีของคน
 คำว่า “มาร คือสิ่ง บุคคลผู้ล้างผลาญทำลายความดี
 หรือ ทำให้เสียคนเป็นต้น”

๘๘๘๐ บตมลักษณะ ๕ ประการ คือ

บิต คือความอึดใจ เป็นผลประการหนึ่ง ที่เกิดจาก
 การบำเพ็ญกรรมฐาน ปราภฏลักษณะให้รู้ได้ ๕ ประ-
 การด้วยกัน คือ

๑. **ขุททกาบต** บิตอย่างน้อย เมื่อเกิดขึ้นทำให้ชน
 ษัน น้ำตาไหล

๒. **ขณิกาบต** บิตชั่วขณะ เมื่อเกิดขึ้นทำให้รู้สึก
 เสียวแปลบ ๆ คล้ายฟ้าแลบ

๓. **โอกกนติกาบต** บิตเป็นพัก ๆ เมื่อเกิดขึ้นรู้สึก
 ชูซ่า แรงกว่าประเภทที่สอง มีลักษณะคล้ายคลื่นกระ-
 ทบฝั่ง

๔. **อุพเพงกาบต** เป็นบิตแบบโลดโผน เมื่อเกิด
 ษันทำให้ใจให้ฟูขึ้น อาจทำอะไรลงไปโดยขาดเจตนา คือ
 สุ่มตัว เช่นเปล่งอุทานออกมาเป็นต้น

๕. *ผรณาปัตติ* บิณฑิชาบชาน เมื่อเกิดขึ้นท่านกล่าว
ว่า บางคนอาจกระโดดจนตัวลอย หรือโลดขึ้นได้ บาง
ครั้งรู้สึกขนลุกชัน ชาบชานไปทั่วร่างกาย

ภาวนา ๓ ประการ

๑. *ปรักัมภภาวนา* คือการทำบริกรรมในขณะที่เจริญ
กรรมฐาน ด้วยการภาวนาว่า พุทฺโธ พุทฺโธ เป็นต้น
เรียกว่า บริกรรมภาวนา

๒. *อุปจารภาวนา* เป็นผลแห่งภาวนาที่เกิดจากการ
เพ่งวัตถุ หรือ ขณะที่นิวรรณสงบไปในขณะที่เจริญกรรม
ฐานเพียงลำพังการนึก เช่นพุทธานุสสติ เป็นต้น จะ
เกิดภาพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในขณะนั้น

๓. *อัปปนาภาวนา* เป็นภาวนาในขณะที่ปฏิภาคนิมิต
ปรากฏ คือสามารถกำหนดจิตให้นิมิตที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามต้องการได้ เป็นผลของการเพ่งวัตถุ ส่วนกรรม-
ฐานที่ใช้เพียงลำพังการนึก ท่านบอกว่าไม่ถึงอัปปนา
อันแปลว่าภาวนาที่แน่นอน

วสี คือความชำนาญ ๕ ประการ เกี่ยวกับฌาน

โดยตรงและสมาธิโดยอ้อม คือ

๑. **อาวัชชณวสี** ความชำนาญในการนึกที่จะเข้าสมาธิ—ฌานตามที่ตนต้องการ

๒. **สมาบัติชณวสี** ความชำนาญในการเข้าสมาธิฌาน

๓. **อธิฏฐานวสี** ความชำนาญในการตั้งความปรารถนาเพื่อสงบอยู่ในสมาธิ ฌาน

๔. **วฏฐานวสี** ความชำนาญในการออกจากสมาธิฌาน

๕. **ปัจจบเวกขณวสี** ความชำนาญในการพิจารณาสมาธิจิต ฌาน

วิมุตติ คือความหลุดพ้นแห่งจิต อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นไต่ทั้งโลกียะ และโลกุตตระ คือ

๑. **ตถังควิมุตติ** ความพ้นจากกิเลสได้ชั่วคราว เช่น ระงับความกำหนัด ชักเคือง ลุ่มหลง มัวเมาในอารมณ์ บางอย่างลงได้ชั่วคราว

๒. **วิภังขณวิมุตติ** จิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยกำลัง
 ฌาน จิตสงบได้นานเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อม

๓. **สมุจเฉทวิมุตติ** จิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจ
 อริยมรรค กิเลสที่ละได้แล้วจะไม่กลับกำเริบขึ้นได้อีก
 ไม่ว่าในกาลใดก็ตาม

๔. **ปฏิบัติสัทธาวิมุตติ** ความพ้นจากกิเลสด้วยอริย-
 มรรค ถึงอริยผลไม่มีการชวนช่วยเพื่อละกิเลสเหล่า
 นั้นอีกต่อไป เพราะกิเลสถูกตัดขาดไปแล้วโดยสิ้นเชิง

๕. **นิสสรณวิมุตติ** ความพ้นจากกิเลสตนเอง มี
 ช่วงยาวนานตลอดไปจนนิพพาน

**หลักตัดสินว่าจิตตนเป็นสมาธิหรือไม่ ท่านให้ดูลักษณะ
 ของสมาธิ คือ**

๑. จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะ
๒. กำจัดความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นรส
๓. จิตมีลักษณะไม่หวั่นไหวปรากฏให้เห็น
๔. มีความสุขกายสบายใจเป็นเหตุก่อให้เกิด

อานิสต์แห่งการเจริญอานาปานสติ คือ

“จิตสงบระงับดี, จิตประณีต, ไม่ต้องรดน้ำก็เย็น, มีสุขเป็นเครื่องอยู่, สามารถขจัดบาปกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ๆ ให้อันตรธานหายไปได้ในทันที”

“ดูก่อนภิกษุผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด เพราะผู้มีจิตเป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง”

“ผู้เจริญทั้งหลาย บนเส้นทางแห่งชีวิตอันไม่แน่นอน และจะต้องจบลงที่ความตายนี้ ในที่สงบ ท่านจะพบความสุขใจ ในที่ทั่วไปท่านจะได้พบความสุขอันมี” ท่านเล่าจะไปทางไหน ?